



Kaalaman ?

Tanong na tinanong = Tanong na nasagot

sa pamamagitan ng Law Giver Manifest

Welcome to the Wonderful World of Questions & Answers

Habambuhay, maghanap, magtamo at mag-apply ng kaalaman!

Ang utak ay nangangailangan ng ehersisyo upang patuloy na gumana. Ang pinakamahusay na mga pagsasanay ay paghahanap, pagkuha, paggamit ng kaalaman at ito ay pagpapatuloy. 1 Nais ng Diyos ang bawat isa tao upang maghanap, magtamo, mag-aplay, magpasa ng kaalaman mula sa pagliliihi hanggang sa cremation. Ang pagpapatuloy ng kaalaman ay ang imortalidad ng bawat species.

Ang paghahanap ng kaalaman ay nagsisimula sa libreng edukasyon (Learn and Teach). Sinundan ng pagsasanay sa pag-aaral. Kung kinakailangan na sinusundan ng karagdagang edukasyon. Ang lahat ng edukasyon ay pampubliko. Magtatapos ang pribadong edukasyon!

Ang Pamahalaang Panlalawigan ay nagbibigay ng 'Libreng Edukasyon' mula sa hindi pa isinisilang hanggang sa kabilang ang mga Nakatatanda. Hindi sinusupportahan ang edukasyong hindi Pamahalaan, sarado. Ang edukasyon (libre, pampubliko) ay ibinibigay ng isang Lalawigan at Shire.

SmeC 'Shire medical education Complex'.

PHeC 'Provincial Hospital education Complex'.

PDEc 'Provincial Defense Emergency center'.

CE 'Emerhensiyang serbisyo ng Komunidad'



Ang edukasyon ay isang pakikipagtulungan sa pagitan ng mga magulang, tagapagturo at mga medic. Kabilang dito ang Libreng edukasyon, Libreng kalusugan at Apprenticeship. Hindi, gawaing bahay! Hindi, edukasyong hindi gobyerno! Hindi, Unibersidad!

Apprenticeship, kapag may opening, na-promote ng work experi-ence, seniority. Karagdagang pag-aaral pagkatapos ng kwalipikasyon. Kapag may opening, na-promote ng karanasan sa trabaho, seniority...

^{1st} Matuto, kapag naiintindihan, simulan ang pagtuturo. Sa libreng edukasyon mabilis ang mga mag-aaral ay nagtuturo sa mga mabagal na nag-aaral. Sa trabaho ang karanasang manggagawa ay nagsasanay ng bago mga dumating. Sa bahay, tinuturuan ng mga lolo't lola ang mga bata, apo. Mga magulang turuan ang mga bata.

Ang paghahanap ng kaalaman ay nangangahulugan ng pagtatanong. Ang pagkakaroon ng kaalaman ay nangangahulugan pagkuha ng mga Sagot. Ang paglalapat ng kaalaman ay nangangahulugan ng paggamit ng mga sagot upang magkaroon ng mga ideya at pagkatapos ay gumawa ng aksyon. Ang pagpapatuloy ay nangangahulugan ng pagpasa sa lahat ng naipon kaalaman sa susunod na Henerasyon.

?a=?a ?a=?a ?a=?a ?a=?a ?a=?a

Paano magtanong?

¹ ang isang tanong ay nabuo (mahalaga, upang makatanggap ng isang kapaki-pakinabang na

² sagot) at kung sino ang magtatanong ng '**Hanapin**' ang isang taong may tamang kwalipikasyon (maaaring may pangangailangan na magtanong ng higit sa 1 tao)

rd salamat sa taong sumagot (mahusay na kasanayan sa lipunan) 3 ika

Makakuha ng isang katanggap-tanggap na sagot (maaaring walang katanggap-tanggap na sagot)

ika Magsulat o audio, visual record na mga sagot (mga) 5 6 ika

'Ilapat' ang iyong '**natutunan**' (sagot)

Gamitin ang iyong bagong kaalaman para '**magturo**' sa iba (Knowledge continuity) 7

Ano ang itatanong?

Lahat (matalino, naghahanap at nakakakuha ng kaalaman)

Kailan magtatanong?

Ngayon (matalino, mahusay na kasanayan sa lipunan)

Bakit magtatanong?

Ang pangangailangan ay lumitaw upang magtanong (kuryusidad, dapat malaman, pag-uusap)



Ang mga ideya ay ang simula ng Hinaharap.

Ginagawang posible ng mga ideya na makasabay sa mga pagbabago sa ebolusyon. Ang mga ideya ay ang pinaka-malikhain, produktibo sa lahat ng aktibidad ng intelektwal na ari-arian. Ang mga ideya ay pinapanatili sa pamamagitan ng pagpapatuloy ng Kaalaman.



Huwag hayaang makalimutan o mawala ang mga Ideya. Isulat ang mga ito.

I-store, ayusin, i-file at bisitahin muli ang mga ito!

Araw-araw maraming ideya ang naiisip at mabilis na nakalimutan o nawala. Ang dahilan kung bakit hindi sila napanatili, naitala o isinulat. Ang pinakamahusay ay nawala!

Ang memorya ay hindi mapagkakatiwalaan pagdating sa pagpapanatili at pag-aalaga ng mga bagong ideya. Magdala ng notebook (planner) o recorder. Kapag nabuo ang isang ideya, ingatan ito. Lingguhang i-file ang iyong mga ideya!

Plagiarize upang bumuo at magsulong ng mga bagong ideya. Bakit muling isulat ang isang bagay na mahusay ang pagkakasulat. Sa halip gamitin ito! Palawakin ito. Ang ebolusyon ay umuusad sa pamamagitan ng pagbuo sa umiiral at pagkatapos ay paglikha ng bago. Gawin din. Ang isang ideya ay nagtatapos. Iligtas ang anumang bagay na maaaring i-recycle upang isulong ang mga bagong ideya!

Suriin ang iyong mga ideya. Habang sinusuri mo ang iyong mga ideya (bawat 4 na linggo). Ang ilan ay walang halaga. Hindi sila karapat-dapat na mag-hang sa. Itapon ang mga ito. Lumilitaw na kapaki-pakinabang ang ilang ideya ngayon o sa ibang araw. Itago ang mga ito, i-file ang mga ito: 'Active ', o 'Mamaya'. Pagkatapos suriin, i-file, kunin ang 'Active' na file.

Pumili ng ideya! Ngayon palaguin ang ideyang ito. Pag-isipan mo. Itali ang ideya sa mga ideyang na-relate. Suportahan ang iyong ideya sa pamamagitan ng pananaliksik, subukang maghanap ng anumang bagay na katulad o katugma sa ideyang ito. Magsaliksik sa internet, mga archive, mga aklatan...gumamit ng mga talatanungan. Siyasatin ang lahat ng mga anggulo at posibilidad.

Sa palagay mo ay handa nang ilapat ang iyong ideya. Gawin mo. Subukang makakuha ng feedback para maayos ang ideya. Aktibo ang ideyang ito, piliin ang susunod,....

Mga ideya sa hinaharap na patunay sa pamamagitan ng pagpapatuloy ng Kaalaman. Tiyakin ang pagpapatuloy ng Kaalaman sa pamamagitan ng pagpapanatiling updated sa mga file ng iyong ideya. Higit pa rito sa iyong 'Will' banggitin kung saan sila matatagpuan.



Pagpapatuloy ng Kaalaman Ang pagpapatuloy ng

kaalaman ay ginagawang walang kamatayan ang kaalaman ng isang indibidwal (intelektwal na ari-arian) . Ang bawat indibidwal mula sa edad na 14 ay nagtatala ng kanilang mga karanasan sa buhay (parehong positibo at nakakabagabag). Ang pagkuha, pag-aalaga at pag-aalaga ng kanilang mga intelektwal na ari-arian ng pamilya.

Ang kaalaman ng isang tao ay ibinabahagi sa pamilya (magulang, lolo't lola), komunidad. Ang pagbabahagi ay oral, audio (story telling), video (showing), shad-owing (hands on).

Kinukuha, pinangangalagaan at ginagamit muli ng mga organisasyon ang kanilang mga empleyado, ang 'I.P'. Ginagamit ng komunidad ang kanilang mga mamamayan sa intelektwal na ari-arian para sa ikabubuti ng lahat. Panatilihin ng Pamahalaang Panlalawigan ang Archive.

Kapag ang isang empleyado ay umalis ng malaking halaga ng IP ay t panganib. Upang malabanan ang pag-ulan ng utak na ito, kritikal na mapangalagaan ang intelektwal na ari-arian ng empleyado. Mahalagang makuha, panatilihin ang kaalamang ito bago umalis ang empleyado. Ang ibig sabihin ng pagkuha ay audio (nagkukuwento), video (nagpapakita), shadowing (magtrabaho sa tabi)!

Tandaan! Lahat ng Intellectual Property ay Shire (komunidad) na pag-aari! Walang copyright walang patent! Ang pag-claim ng copyright ay pagnanakaw mula sa Shire!

Dapat gawin:

Humanap ng kaalaman: magtanong, maging adventures, maging mausisa, makinig, magmasid, muling maghanap, magbasa, manood,..

Magkaroon ng kaalaman: unawain, eksperimento, hawakan, alamin, ulitin, the-orize, plagiarize, unawain,..

Ilapat ang kaalaman: payuhan, gawin, gabayan, turuan, tagapagturo, ipakita, ituro **Panatilihin ang**

kaalaman: pagkukuwento, pagpapakita, hands on,..

Humingi ng libreng edukasyon ng gobyerno mula sa duyan hanggang sa cremation. Ito ang iyong **1** na ibinigay ng Diyos na tama! Isinara ang edukasyong hindi gobyerno.

Ang Intellectual Property ay pag-aari ng komunidad (**Shire**)! Ang pag-claim ng copyright, ang patent para sa tubo ay paganakaw mula sa komunidad, **MS R6**.



Hindi sinusuportahan ng Universe Custodian Guardians ang mga Unibersidad. Say no to corrupt, elitist university. Ang tagapag-alaga ng tagapag-alaga ay nagsisimula bilang Apprentice. Pagkatapos ng karanasan sa trabaho ay karagdagang pag-aaral. Ma-promote ayon sa seniority. Mas maraming karanasan sa trabaho, mas maraming pag-aaral, mas maraming promosyon sa pamamagitan ng..



AS it is WRITTEN It Shall Be



Ipagdiwang

ang **06.1.7. Araw ng Edukasyon (NAtm)** sa isang Pagtitipon na Malapit sa Iyo!

1 GOD **1 FAITH** **1 Church**



Universe Custodian Guardians

LAW-GIVER Manifest